

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๒๕๖๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10003
รับที่(อ.ร.ค.) -
รับที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 11-4๐.

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๕๕๙๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจาก การดำเนินการตามถ้อยแถลงของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค: การเอาชนะโรคโควิด-๑๙ และการเร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจ สอดคล้องกับประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ การตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายด้านโครงสร้างซึ่งจะ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุม ตลอดจนการคำนึงถึงการ ใช้ ประโยชน์จากนวัตกรรมและดิจิทัล และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการ สนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบการมอบหมายงานตามตารางสรุปประเด็นสำคัญและหน่วยงาน รับผิดชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักใน การประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อหลัก ประเด็นสำคัญ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ได้กำหนดไว้ในการเป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ และรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะร่วมผลักดันความ ร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตนา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๐๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: thuttai@nesdc.go.th